

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา



19 กันยายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติจาก College of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร Pharm. D. 3 คน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญญ.มันติวีร์ นิมวรพันธุ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการปฐมนิเทศผ่านระบบ Zoom Meeting เช่นกัน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสาขาเภสัชกรรมคลินิกในระดับนานาชาติ (International Clinical Rotation) ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และแหล่งฝึกงานภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 19-30 กันยายน 2565 และหลังจากนั้น จึงเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญญ.มันติวีร์ นิมวรพันธุ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2565 ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในระดับเฉพาะให้แก่ศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวทีโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ เภสัชกรวิชาชีพ และหน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการขยายขอบเขตของความคิด สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ ในเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุปกรณ์ดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน